

Số 2664 - CV/TU

Hưng Yên, ngày 13 tháng 3 năm 2020

Về chấn chỉnh và nâng cao chất lượng
công tác tổ chức, cán bộ

Kính gửi: - Các ban Đảng tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn;
- Các sở, ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác cán bộ và tổ chức cán bộ ở tỉnh được Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Ban Đảng tỉnh, cấp ủy các cấp kịp thời triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện từng bước có hiệu quả, đã góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức, cán bộ ở một số nội dung công việc vẫn có những hạn chế, thiếu sót.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ và tổ chức cán bộ, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy các cấp, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1- Thực hiện nghiêm nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị”, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác tổ chức, cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện các quy chế, quy định của Trung ương về công tác tổ chức và cán bộ, nhất là Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.

2- Tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Quy chế số 09-QC/TU ngày 26/12/2019), Quy định số 01-QĐi/TU ngày 28/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thực hiện tốt Quy chế, Quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, thực hiện Quy chế của cấp mình bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

3- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo Quy định 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương. Tham mưu phê duyệt danh mục vị trí việc làm các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. Tham mưu xây dựng và ban hành Kế hoạch thi tuyển và tổ chức thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể trong năm 2020.

Thực hiện tốt Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh và cấp huyện ban hành kèm theo Quyết định số 1526-QĐ/TU ngày 09/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác tuyển dụng công chức không qua thi tuyển phải công tâm, khách quan, xuất phát từ nhu cầu sử dụng cán bộ, phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục quy định.

Chủ động rà soát và kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi các quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ để thống nhất thực hiện trong tỉnh.

4- Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên phải trên cơ sở quy hoạch cán bộ, được thực hiện thường xuyên, định kỳ, trước khi quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo Quy định của Trung ương, Quy định số 1091-QĐ/TW ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp mình. Công tác quy hoạch cán bộ phải được thực hiện đảm bảo các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của tỉnh, đảm bảo quy hoạch “động” và “mở”.

Công tác bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử phải trên cơ sở quy hoạch cán bộ, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; các Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quy định số 1090-QĐ/TU ngày 16/3/2018 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Quy định số 01-QĐi/TU ngày 28/8/2018 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Quy định số 02-QĐi/TU ngày 25/9/2018 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và vị trí việc làm, ngạch cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

5- Chân chỉnh công tác quản lý hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ diện cấp mình quản lý đảm bảo chặt chẽ theo Quy chế số 01-QC/TCTW ngày 07/11/1997 của Ban Tổ chức Trung ương về quản lý hồ sơ cán bộ, Quyết định số 1754-QĐ/TU ngày 18/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kèm theo Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thiết lập, khai báo, quản lý; định kỳ chỉnh lý, bổ sung; khai thác hồ sơ cán bộ, công chức, hồ sơ đảng viên theo quy định và theo phân cấp quản lý cán bộ. Trọng tâm là hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên phục vụ công tác nhân sự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6- Tổ chức thực hiện Thông báo số 1982-TB/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; trong đó, nhất là việc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị khi người đứng đầu có thông báo nghỉ hưu, nghỉ chế độ.

7- Cấp ủy các cấp chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu tổ chức rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên đối với cán bộ đương chức, cán bộ trước khi quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo phân cấp quản lý cán bộ. Việc rà soát phải được thực hiện công tâm, khách quan, toàn diện, thận trọng và theo quy định để đánh giá đúng cán bộ, đảng viên.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài, Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1755-QĐ/TU ngày 18/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài.

8- Công tác cán bộ và tổ chức cán bộ từ tỉnh đến cơ sở trong thời gian tới phải gắn liền với công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nhân sự đại hội các tổ chức chính trị- xã hội.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Công văn này, hàng năm tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- BTCTW, UBKT TW (để báo cáo),
- Như kính gửi,
- Các Đ/c Tỉnh ủy viên,
- Lưu VPTU.



Đỗ Tiên Sỹ